

Trong những chuyến ra khơi đầu xuân Mậu Tuất 2018, thông tin về việc cứu hộ thành công 2 ngư dân của huyện Thái Thụy gặp nạn trên biển của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền vào trưa ngày 26 - 27/2 vừa qua được ngư dân truyền tai nhau. Niềm vui, sự biết ơn và niềm tin vào những người lính quân hàm xanh đã trở thành động lực để ngư dân Thái Thụy tin tưởng hơn bao giờ hết. Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền thông tin thêm: 2 ngư dân gặp nạn đều là người dân của xã Thụy Xuân, một người bị gãy chân và một người bị ốm nặng. Rất may là chủ phương tiện thông báo sớm, tổ công tác của đơn vị cơ động nhanh đến khu vực tàu cá neo đậu; đồng thời, có cán bộ quân y đi cùng sơ cứu kịp thời nên tính mạng của họ đã được bảo toàn. Cứu hộ, cứu nạn trên biển được coi là nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang thời bình, trong đó có bộ đội biên phòng (BĐBP). Đây chỉ là một trong nhiều vụ cứu nạn thành công của các đồn, hải đội biên phòng đứng chân trên địa bàn ven biển, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về BĐBP trong lòng nhân dân.

Đại tá Trần Viết Doanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định: Không chỉ đồng hành với ngư dân trên biển, BĐBP tỉnh còn làm nòng cốt trong công tác xây dựng cơ sở chính trị, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vận động quần chúng trên tuyến biên giới biển... Thế trận biên phòng đã được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tạo nên từ những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác biên phòng đã có nhiều đổi mới về cả nội dung và hình thức trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Thông qua chương trình hoạt động giữa cấp ủy các cấp của BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới biển, hai bên đã đề ra các chương trình phối hợp vận động quần chúng nhằm đem lại hiệu quả thiết thực giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, việc thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân về trách nhiệm đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng động viên ngư dân Thái Thụy vươn khơi bám biển.

tổ chức các hoạt động hướng mạnh về khu vực biên giới biển. Năm 2017, BĐBP tỉnh đã vận động quần chúng góp phần xây dựng và các tổ chức, đơn vị xây dựng và sửa chữa 3 nhà tình thương trị giá 140 triệu đồng cho hộ nghèo ở 2 huyện Tiên Hải, Thái Thụy; trích kinh phí của đơn vị tặng 227 suất quà cho các đối tượng trị giá 451 triệu đồng nhân dịp lễ, tết. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động 310 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân gặt hơn 11ha lúa mùa do ảnh hưởng của bão, lũ. Thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường", BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 22 học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh/tháng. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức nhiều đợt thăm khám, cấp thuốc cho hơn 200 đối tượng chính sách, người nghèo nơi biên giới với số tiền hơn 35 triệu đồng. 2 phòng khám quân dân y đóng trên địa bàn xã Nam Thịnh



Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương trên khu vực biên giới biển ra quân làm thủy lợi nội đồng.

(Tiên Hải) và xã Thái Đô (Thái Thụy) đã tư vấn, điều trị sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 41.335 lượt người dân.

BĐBP tỉnh đã phối hợp tham mưu địa phương xây dựng, duy trì 154 tổ tự quản an ninh trật tự trên khu vực biên phòng với

3.211 thành viên, 10 tổ tàu, thuyền tự quản với 338 phương tiện/732 thành viên, 4 bến bãi tự quản/64 phương tiện/325 thành viên; xây dựng 2 "Họ giáo không ma túy và tự quản về an ninh trật tự", 5 "Chùa cảnh 4 gương mẫu". Hàng năm, các đơn vị biên phòng phối hợp tích cực với các tổ chức, đoàn thể trao tặng hàng trăm áo phao, ngư cụ cho ngư dân vươn khơi bám biển và chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiên Hải) cho biết: BĐBP tỉnh đã tham mưu với địa phương thành lập 2 tổ tàu, thuyền tự quản để nhân dân hỗ trợ nhau khi sản xuất và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập 1 đội tàu bảo vệ chủ quyền để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương vừa để thuận lợi công tác vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Theo đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Các mô hình tự quản sau khi được xây dựng và đi vào hoạt động đã thực sự phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Quân chúng nhân dân đóng vai trò hạt nhân trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", tham gia tố giác tội phạm, giúp lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, giữ gìn an ninh trật tự các địa phương ven biển và trên biển.

TẮT ĐẠT

150 bức ảnh đẹp tại triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ" năm 2018

(nhandan.com.vn) Chia thành 3 phần: Sức sống Trường Sa, Sắc màu tuổi trẻ và Chủ quyền biển đảo với 150 bức ảnh chân thực, sống động, triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ" năm 2018 đã khai mạc chiều ngày 9/3 tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Với mục đích giới thiệu đến nhân dân, đoàn viên thanh niên cả nước những hình ảnh phản ánh trung thực nhất về Trường Sa thân yêu, Cầu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các cơ sở đoàn thanh niên trên cả nước đã tổ chức triển lãm "Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ" năm 2018.



"Điều duyệt đội ngũ", tác giả Trọng Thiệt.

Triển lãm chia thành 3 phần: phần một "Sức sống Trường Sa" ghi lại hình ảnh sống động, phản ánh các mặt cuộc sống tại Trường Sa, nhà giàn DK1, các lực lượng chức năng vượt khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc; phần hai "Sắc màu tuổi trẻ" giới thiệu những hình ảnh sống động của tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện hướng về Trường Sa thân yêu. Trong khi đó, phần ba "Chủ quyền biển đảo" trình bày bản đồ "Tự hào biển đảo Việt Nam" với những lá cờ Tổ quốc được chuyển về từ 33 điểm đảo tại Trường Sa, 15 nhà giàn DK1, các tàu làm nhiệm vụ trên biển cùng tư liệu về chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 9/3 đến hết ngày 22/4, trải dài tại nhiều địa điểm như Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội), thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ phát hành các bộ bưu thiếp nhằm gây quỹ "Trường Sa xanh" hỗ trợ gia đình các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống tại quần đảo Trường Sa; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi thông tin, giao lưu văn nghệ; cùng với đó là các buổi đấu giá ảnh gây quỹ ngay sau triển lãm.



"Quê em ở Trường Sa", tác giả Nguyễn Việt Hùng.

Khu tái định cư không điện

Nằm giáp trung tâm thành phố Thái Bình, có một khu tái định cư được đầu tư hạ tầng khá hiện đại nhưng lại không có điện. Câu chuyện khó tin nhưng có thật. Tình cảnh này khiến cho gần 50 hộ dân sinh sống ở đây rơi vào cảnh khó khăn. Người dân bức xúc, còn chính quyền địa phương thì vẫn chưa có phương án giải quyết. Câu chuyện này xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.



Khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) chưa có điện phục vụ người dân.

không có điện phục vụ thị công. Còn những hộ đã xây dựng nhà ở và sinh sống ở đây buộc phải khắc phục bằng cách mua lại điện của những hộ dân địa phương với giá thành cao hoặc tự mua dây điện kéo từ trong xóm ra để sử dụng. Tuy nhiên, việc làm này luôn tiềm ẩn các nguy cơ đứt dây, chập cháy và quá tải không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống

sinh hoạt của bà con. Ông Ngô Minh Tuyên, người dân sống ở khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân chia sẻ: Hiện nay, toàn bộ hệ thống đèn cao áp, tủ điện đã được lắp đặt ở khu tái định cư chỉ chờ được đấu nối điện mà lại bỏ không, trong khi bà con lại phải tự kéo đường dây dẫn nối điện từ trong xóm ra sử dụng là một nghịch lý. Sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt, không bảo đảm an toàn nên chúng tôi rất lo

lắng không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Trước tình trạng khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân không có điện sinh hoạt, người dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, ngành chức năng để nghị giải phóng mặt bằng triển khai thi công trạm biến áp, lắp đặt đường dây cấp điện để bà con sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân nơi đây và tránh những nguy cơ mất an toàn không đáng có.

tịch UBND xã Phú Xuân: Thời gian qua, xã Phú Xuân đã tiếp nhận ý kiến bức xúc và không có điện sinh hoạt của nhân dân khu tái định cư 26ha. Cấp ủy, chính quyền xã rất chia sẻ khó khăn với bà con, tuy nhiên sự việc đến nay vẫn chưa thể giải quyết được. Bởi trong các hạng mục công trình hạ tầng phục vụ khu tái định cư 26ha có xây mới 2 trạm biến áp thay thế trạm biến áp cũ và đấu tư lại hệ thống đường dây phục vụ cấp điện cho khu vực này. Đến nay, mặt bằng xây 2 trạm biến áp đã giải phóng xong, nhưng vẫn còn 11 hộ dân nằm trong phạm vi hành lang đường dây dẫn nối từ trạm biến áp mới ra khu dân cư chưa chịu nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã Phú Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng nên chưa thể xây dựng hệ thống cấp điện cho khu vực tái định cư.

Như vậy đã hơn 2 năm, gần 50 hộ dân sinh sống ở khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân chưa có điện, bà con sống trong khu dân cư này hàng ngày ngóng chờ được đấu nối điện phục vụ sinh hoạt. Cả khu tái định cư được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhưng bà con lại tự kéo đường dây điện chằng chịt đến các nhà không chỉ gây mất mỹ quan, tăng chi phí mà còn không bảo đảm an toàn. Rất mong các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng triển khai thi công trạm biến áp, lắp đặt đường dây cấp điện để bà con sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân nơi đây và tránh những nguy cơ mất an toàn không đáng có.

Ông Hoàng Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình)



Thời gian tới, xã Phú Xuân sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động 11 hộ dân để bàn giao mặt bằng để thi công trạm biến áp và đường điện phục vụ khu tái định cư. Khi địa phương đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo đúng quy trình, quy định mà những hộ dân này vẫn cố tình chây ì không nhận tiền đền bù, không bàn giao mặt bằng, UBND xã sẽ báo cáo cấp trên, tổ chức lực lượng cưỡng chế thi công theo đúng các quy định của pháp luật.

Chị Lê Thị Miên, người dân sinh sống ở khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình)



Gia đình tôi ra khu tái định cư sinh sống từ năm 2016. Ban đầu, tôi phải bỏ hơn 10 triệu đồng để mua dây dẫn nối điện từ khu dân cư phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Gia đình chỉ dùng hệ thống điện thấp sáng, nấu cơm còn các thiết bị khác như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh đều có nhưng hầu như không sử dụng, vậy mà bình quân mỗi tháng vẫn phải chi trả từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Biết là giá điện cao nhưng không thể không dùng điện. Đường dây điện gia đình tôi tự đấu nối cũng không bảo đảm an toàn, đã 3 lần đứt dây nên rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Thái Sơn, người dân sinh sống tại khu tái định cư 26ha xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình)



Đã hơn 2 năm nay, gần 50 hộ dân sinh sống tại khu tái định cư 26ha sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt, rất khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Cứ tối đến, nhìn các khu dân cư bên cạnh đèn điện sáng trưng còn chúng tôi sống trong cảnh tối mù, chỉ dám bật mỗi bóng điện trong nhà thấy vừa bức xúc vừa tủi thân. Vì vậy, người dân nơi đây mong muốn, các cấp, các ngành, đơn vị thi công tập trung họp bàn thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm thi công hệ thống cấp điện cho khu tái định cư để chúng tôi bớt khổ, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.